



ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และพันธกิจ วิสัยทัศน์ ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยดำเนินการตามโครงสร้างขององค์กร วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบและมอบผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาออกประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ทุกส่วนงานในสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับทราบและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๒. นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติตามภารกิจ ทั้งทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนและทุกระดับ ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในทุกปัจจัยเสี่ยงและทุกพันธกิจของสถาบัน โดยประเมินความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) กลยุทธ์ ๒) การปฏิบัติงาน ๓) การเงิน ๔) กฎหมาย/กฎระเบียบ ๕) เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) การทุจริต ๗) ภาพลักษณ์ขององค์กร และ ๘) ความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ

๓. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

๔. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๕. สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจริญชัย วงษ์จินดา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน